

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

trong một số trường hợp đặc biệt đối với công chức đã đáp ứng hầu hết các điều kiện, tiêu chuẩn để được thi nâng ngạch (trừ yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch) và thực sự xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của Chính phủ hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm. Đồng thời, giao Chính phủ quy định thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức. Bộ

song nội dung về đánh giá công chức: chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể... Ngoài ra, Luật còn chỉnh sửa một số nội dung cụ thể về các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, hệ quả đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu...

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cuối giờ, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự để bầu và thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

phòng Các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đã sang Manila sớm 2 ngày để hoàn tất trước các thủ tục check-in, giúp các thành viên của U22 Việt Nam khi tới nơi gần như ngay lập tức có thể nhanh chóng nhận phòng, tạo điều kiện nghỉ ngơi, tránh lãng phí thời gian và sức lực.

Đội hậu cần VFF cũng đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển trong phòng ăn, bảo đảm chỉ có thành viên của U22 Việt Nam mới được ra vào khu này, giúp thầy trò huấn luyện viên Park giữ được sự riêng tư và thoải mái nhất trong điều kiện có thể.

U22 Việt Nam được VFF tạo điều kiện tối đa tại SEA Games 30

(nhandan.com.vn) Nhằm khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ U22 Việt Nam trong suốt quá trình dự SEA Games 30 tại Philippines, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện tối đa để đội tuyển tập trung tốt nhất cho công tác chuyên môn.

Không chỉ riêng kỳ đại hội thể thao lần thứ 30 này, ở những lần tổ chức trước đây, ban tổ chức những nước chủ nhà thường xuyên phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc chuẩn bị, nhất là khâu đón tiếp ở giai đoạn đầu tiên của đại hội. Điều này cũng khá dễ hiểu vì số lượng đông đảo đoàn thể thao các nước, vận động viên của các quốc gia thành viên khu vực ASEAN. Ban tổ chức phải chịu rất nhiều áp lực trong khâu lễ tân, tiếp đón các đoàn tới làm thủ tục tham dự sự kiện... từ đó dẫn tới những bất cập về phương tiện di chuyển, địa điểm khách sạn; chưa kể yếu tố khách quan là tình trạng tắc đường xảy ra trên miền tại thủ đô Manila.

Indonesia và U22 Đông Timor phải "mòn mỏi" chờ xe buýt của ban tổ chức tận... 3 tiếng đồng hồ. Không khác hơn, các thành viên U22 Myanmar cũng phải "ngồi không" ở sân bay nhiều tiếng đồng hồ để chờ chuyên xe đón và chỉ được phục vụ bởi một chiếc xe nhỏ thiếu tiện nghi; còn U22 Campuchia thậm chí phải dùng ghế và thảm để nghỉ ngơi ngay tại sảnh do gặp vấn đề về phòng ở tại khách sạn.

Trái ngược với các đội bạn, U22 Việt Nam được hưởng nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Với kinh nghiệm tổ chức sau khi trải qua nhiều giải đấu quốc tế lớn nhỏ, VFF đã dự báo trước những khó khăn và nhanh chóng lập ra phương án ứng phó bởi công tác tổ chức tại SEA Games vẫn còn khoảng cách khá xa so với các giải đấu bóng đá của AFC hay FIFA.

Theo đó, một tháng trước thời điểm toàn đội đặt chân tới Manila, VFF đã chủ động liên hệ và tìm hiểu những điều kiện



ăn ở, sinh hoạt, giao thông... cũng như cử đội ngũ cán bộ tiền trạm đến tận nơi để kiểm tra các điều kiện thực tế tại đây. Đoàn đã tới các sân thi đấu, sân tập, xác định chi tiết quảng đường từ khách sạn nơi đội tuyển đóng quân tới các địa điểm tập luyện và thi đấu, tất cả đều với mong muốn xây dựng được một kế hoạch cụ thể và hợp lý nhất về lịch trình hoạt

động cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Với số lượng thành viên đông đảo, lên tới 40 người, việc phân chia phòng cũng là công việc đòi hỏi không ít thời gian và sự tính toán. Theo quy định từ phía ban tổ chức, các đội tuyển tham dự không được tự ý lựa chọn khách sạn mà phải tuân thủ theo sự sắp xếp ban đầu. Biết được điều này, Trường

Đội hậu cần VFF cũng đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển trong phòng ăn, bảo đảm chỉ có thành viên của U22 Việt Nam mới được ra vào khu này, giúp thầy trò huấn luyện viên Park giữ được sự riêng tư và thoải mái nhất trong điều kiện có thể.

Theo thông báo của ban tổ chức, các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra trên hai sân vận động Rizal Memorial và Binan Football. Sân Rizal Memorial chỉ cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân khoảng 2km, tuy nhiên sân Binan Football lại cách rất xa khách sạn khi toàn đội phải mất ít nhất 90 phút đi chuyển, đó là chưa kể đến mức độ tắc đường tại Manila. Năm bắt được tình hình, lãnh đạo VFF nhanh chóng chỉ đạo thuê thêm một khách sạn nữa ngay gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò huấn luyện viên Park. Địa điểm này chỉ cách sân khoảng 20 - 25 phút đi chuyển bằng xe buýt nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất trước giờ thi đấu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC...

(Tiếp theo trang 1)

Kết quả, bước đầu dự án đã thu được nhiều số liệu cụ thể, nắm chi tiết hơn những nguyên nhân, tình trạng, những hạn chế, khó khăn trong việc điều trị, chăm sóc người bệnh đái tháo đường tại cộng đồng. Trên cơ sở đó, tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp, hoạt động can thiệp về bệnh này tại cộng đồng trong năm 2020 (gói số 3) và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực của bệnh nhân và người chăm sóc thông qua đào tạo, tập huấn (gói số 4); chia sẻ thông tin, kết quả của dự án (gói số 5) cho những năm tiếp theo của dự án.

Hội thảo nhằm góp phần phổ biến những kiến thức mới về vai trò của người bệnh, gia đình, đặc biệt là người chăm sóc, người hỗ trợ thiết yếu của người bệnh và cộng đồng trong quản lý hàng ngày bệnh đái tháo đường tuýp 2, từ đó có nhận thức và kỹ năng đúng trong chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu các biến chứng do căn bệnh này gây ra.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAO MAI Đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2012

Công ty Cổ phần Sao Mai vừa tổ chức kỷ niệm 18 năm ngày truyền thống và đón nhận chứng chỉ công nhận Trung tâm Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sao Mai đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012.

Thực hiện xu thế phát triển và hội nhập, những năm qua, Công ty Cổ phần Sao Mai không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực. Trong đó, quyết tâm xây dựng Trung tâm Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sao Mai đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với thuận lợi có hệ thống thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại nhất cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia các đơn vị tư vấn, đội ngũ cán bộ y tế Trung tâm Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sao Mai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm từng bước thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định để đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Sau hơn 2 năm nỗ lực phấn đấu, đến tháng 11/2019, Trung tâm Xét nghiệm đã chính thức được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Đây cũng là trung tâm xét nghiệm trực thuộc phòng khám tư nhân đầu tiên của miền Bắc được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Việc Trung tâm Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sao Mai được công nhận chuẩn quốc tế không chỉ tạo thuận lợi và độ tin cậy cao cho người dân khi thực hiện các xét nghiệm y tế, đáp ứng nhu cầu xét nghiệm chất lượng cao của nhiều khách hàng, đưa dịch vụ xét nghiệm đến được với nhiều khách hàng hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng trong chẩn đoán, khám và điều trị bệnh của hệ thống y tế tỉnh Thái Bình.

HA DUNG

Hạ tầng khu dân cư Giang Long phấn đấu hoàn thành cuối năm 2019

Sau hơn 6 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Giang Long, thị trấn Tiên Hải (Tiền Hải) đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công trình. Các hạng mục chính của dự án như rãnh thoát nước mưa, rãnh thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện, nền mặt đường đã cơ bản hoàn thành.

Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thi công lớp thảm bê tông nhựa đường giao thông trong khu dân cư và đường trục thôn Bắc, xã Tây Giang, vĩa hè, phấn đấu hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 12/2019. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 24 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 16 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ đầu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tích cực cử cán bộ kỹ thuật giám sát việc triển khai theo đúng nhiệm vụ thiết kế, khảo sát được phê duyệt; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

PHẠM HÙNG

DANH SÁCH

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" năm 2019

(Từ ngày 9/10 đến hết ngày 18/11/2019)

DVT: Đồng

Table with 3 columns: TT, Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ, Số tiền ủng hộ. Lists various donors and their contribution amounts.

Table with 3 columns: TT, Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ, Số tiền ủng hộ. Continues the list of donors and their contribution amounts.

ỦY BAN MẶT TRÁN TỔ QUỐC TỈNH